

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 992/UBND-VX

Bình Sơn, ngày 5 tháng 5 năm 2016

V/v kiểm tra, báo cáo  
tình trạng phản ánh đối với  
Trường Tiểu học Bình Phước

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

UBND huyện Bình Sơn nhận được đơn tự xưng là phụ huynh Trường Tiểu học Bình Phước. **Nội dung đơn:** Phản ánh tình trạng lạm thu của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Phước không rõ ràng, làm ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh; (nội dung các đơn kèm theo). Qua xem xét nội dung các đơn, đồng thời để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng thu, chi theo đơn phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Bình Phước. Qua xác minh nếu có cơ sở xác định sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định.

Báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện. Thời gian thực hiện chậm nhất đến **trước ngày 20/5/2016**.

Yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(VX) UBND huyện;
- VPUB: C, PCVP;
- Lưu VT, CVVX(hienpc63).



CHỦ TỊCH

Võ Đình Trà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi  
UBND huyện Bình Sơn  
Phòng Giáo Dục Huyện Bình Sơn

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN BÌNH SƠN	
ĐẾN	Số. 237
	Ngày 22/14/2016
Chuyển:	Chức vụ → A. 10/10 - v.v
Lưu hồ sơ số:	

Chúng tôi là phụ huynh học sinh trường tiểu học Bình Phước  
Xin có một số việc đề nghị cấp trên như sau  
Tôi thấy cháu tôi đi học ở xã Bình Hòa, Bình Thới không nộp các khoản tiền học phí nhưng tại sao con chúng tôi đi ở xã Bình Phước lại nộp tiền rất nhiều. Từ năm 2013 đến bây giờ, năm nào cũng nộp tiền học phí rất nhiều. Mỗi năm nộp 260.000 đồng. Chúng tôi họp ý kiến ông hiệu trưởng nói là thu để làm nhà vệ sinh, xây nhà xe. Nhưng cuối năm họp phụ huynh ông không thông báo là đã thu bao nhiêu và chi hết bao nhiêu. Chúng tôi ý kiến ông còn nói lại rất khó chịu xem thường chúng tôi. Ông là người không có đức, không có tâm coi phụ huynh chúng tôi không ra gì. Ông còn nhờ giáo viên biểu chúng tôi xin lỗi ông. Không những ông thu tiền học phí mà còn bắt học sinh mỗi ngày phải nộp tiền ít nhất là 1000 đồng để làm tiền công trình măng non.

Trường Bình Phước chúng tôi kể từ khi ông này về làm hiệu trưởng hầu hết phụ huynh chúng tôi không đồng tình. Học sinh học không có chất lượng như trước. ông chỉ tính chuyện thu tiền để làm kinh tế cho ông chứ không nghĩ vì sự khổ cực của người dân. Còn rất nhiều khoản thu khác nữa. Chúng tôi viết đơn này yêu cầu cấp trên có biện pháp xứng đáng đối với ông hiệu trưởng. Chúng tôi không đồng ý một người như ông mà làm hiệu trưởng.

Chúng tôi viết đơn này trình lên các cấp mong các cấp sớm giải quyết để chúng tôi được rõ.

Xin chân thành cảm ơn

Phụ huynh trường Tiểu học Bình Phước.